



พลเรือเอก ไกรสร จันทรสูวานิชย์

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ เลขประจำตัว ๔๐๓๖

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘

สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

คงไม่มีใครล่วงรู้อนาคตของตนเองได้ว่าชีวิตข้างหน้าจะดำเนินไปในทิศทางใด หากแต่ทุกคนย่อมจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตามความคิด โอกาส และความฝันของแต่ละคน หลายคนพยายามสานฝันที่คาดหวังไว้ แต่ไม่สำเร็จและปล่อยให้ผ่านไป ตามพรหมลิขิต แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่มีมุ่งมั่นและก้าวเดินตามความฝันของตนเองจนสำเร็จ ซึ่งระหว่างทางชีวิตต้องพบกับอุปสรรคนานัปการ แต่หากคิดบวก อุปสรรคขวากหนามที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ให้แข็งแกร่งและเป็นพลังผลักดันอันแรงกล้าให้ชีวิตดำเนินต่อไป และก้าวสู่จุดหมายที่ได้ตั้งใจไว้ เจกเช่นเดียวกับ บุษผุ่หนึ่ง ที่ได้ถูกจารึกชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ ในฐานะผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๕๐ แห่งราชนาวีไทย **“พลเรือเอก ไกรสร จันท์สุวานิชย์”**

เช้าของวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๘ ครอบครัว จันท์สุวานิชย์ ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ คือ เด็กชาย ไกรสร จันท์สุวานิชย์ หรือชื่อเล่นที่ทุกคนในบ้านเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า **“ตั้ม”** จากเด็กชายแห่งท้องทะเลตราด ผู้เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการเพาะบ่มคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการสนับสนุนจากบิดา มารดา และทุกคนใน



ครอบครัวเด็กชายไกรสร มีความใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชนาวี ด้วยความพยายามและความตั้งใจอันแน่วแน่มโดยตลอด ขณะศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร จึงตัดสินใจสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรั้วจักรดาว ได้สำเร็จ โดยได้เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ ชั้น ๑ ตอน ๘ หมายเลขประจำตัว ๔๐๓๖ ซึ่งนับเป็นก้าวแรก ในรั้วจักรดาวสู่ชีวิตการเป็นทหารอาชีพ โดยมีเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร อาทิ พลเรือเอก สุรศักดิ์ หุ่นเรืองรมย์ และ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๔๘ และ ๔๙ ของราชนาวีไทยตามลำดับก่อนหน้านี้





ไม่เพียงแต่การฝึกและการลงโทษที่เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเท่านั้น สมัยเรียน นตท. ไกรสรฯ ยังนับว่าเป็นนักกีฬาตัวจริงที่ร่วมกิจกรรมกีฬาหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล รักบี้ กรีฑา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เรียกได้ว่ามีครบเครื่องทั้งบู๊และบุ๋น เพราะด้านการเรียน นตท. ไกรสรฯ ก็มีความโดดเด่น ดังจะเห็นได้จากการเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและก้าวสู่ชีวิตนักเรียนนายเรือในรั้วสามสมอ นนร.ไกรสรฯ ก็มีผลการเรียนในลำดับต้นๆ ของรุ่น และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นนักเรียนปกครองในตำแหน่ง **“หัวหน้ากราบซ้าย”**

ในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ **“โรงเรียนเตรียมทหาร”** แห่งนี้เองที่นับเป็นบ้านหลังที่สองที่หล่อหลอมให้เหล่านักเรียนเตรียมทหารมีความรักเทิดทูนสถาบัน มีความสามัคคีกลมเกลียว เสริมสร้างภาวะผู้นำและความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ บ่มเพาะความมีระเบียบวินัย ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ อบรมความรู้ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของเหล่าทัพต่อไป

ในรั้วเตรียมทหาร นตท.ไกรสรฯ นับว่าเป็นคนรูปร่างเล็ก เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ในรุ่น เพราะช่วงที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศได้ ยังใช้คำนำหน้าว่า **“เด็กชาย”** เนื่องจากสอบเข้าได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ด้วยระบบการฝึกและระบบการลงโทษนี้เอง ที่นอกจากจะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจแล้ว ทางด้านร่างกายก็ทำให้มีการพัฒนาควบคู่กันไป จนปัจจุบันถ้าบอกว่าเคยเป็นเด็กชายตัวเล็ก ๆ วิ่งปิดท้ายแถวสมัยเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร คงไม่มีใครเชื่อ



“ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับดอกไม้หอมหวานชวนจิตไซรั บ่มี” ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและรับราชการ ตั้งแต่ชั้นยศเรือตรี จนถึง พลเรือเอก ตลอดเส้นทางการรับราชการ บางช่วงไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ในช่วงชีวิตรับราชการสมัย พลเรือเอก ไกรสรฯ เป็นนายทหารชั้นนายเรือ ชีวิตต้องฝ่าคลื่นลมและออกปฏิบัติภารกิจในทะเลอยู่เนือง ๆ โดยดำรงตำแหน่ง





ในเรือรบหลายลำต่อหลายลำ อาทิ นายทหารปราบเรือดำน้ำ เรือหลวงปืนเกล้า ต้นเรือ เรือ ต.๑๖ ต้นเรือ เรือหลวงล่องลม ผู้บังคับการเรือ ต.๑๒ ผู้บังคับการเรือ ต.๙๑ ต้นเรือเรือหลวงตาปี ผู้บังคับการเรือหลวงพระทอง ผู้บังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในเรือ ทั้งสิ้น ๙ ปี ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในเรือรบมาแล้วนับไม่ถ้วน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่ได้สั่งสมประสบการณ์ และซึมซับความเป็นชาวเรือไว้อย่างโชกโชก

นอกจากหน่วยกำลังรบแล้ว พลเรือเอก ไกรสรฯ ยังมีโอกาสไปปฏิบัติงานในหน่วยศึกษาที่สำคัญโดยดำรงตำแหน่งนายกราบ (นายทหารปกครองนักเรียนนายเรือ) เป็นเวลา ๒ ปี ซึ่งได้มีโอกาสในการหล่อหลอมความคิด คุณลักษณะทหาร และภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนนายเรือในช่วงยุคหนึ่ง ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในกรมส่วนบัญชาการกองทัพเรือในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองควบคุมเรือพาณิชย์กรมยุทธการทหารเรือ และผู้อำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารเรือ ตามลำดับ

ด้วยความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีภาวะผู้นำที่โดดเด่น ศึกษางานที่รับผิดชอบ



อย่างจริงจัง เอาใจใส่งานทุกชนิดก่อนลงมือทำ เป็นทหารนักคิดนักพัฒนา และเล็งเห็นว่า “คน” เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนางานและองค์กร พลเรือเอก ไกรสรฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสงขลา ในปี ๒๕๕๑ ก่อนที่จะกลับมาดำรงตำแหน่ง รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ช่วง ๔ ปี ที่ดำรงตำแหน่งบริหารในกรมข่าวทหารเรือ ท่านได้มีผลงานที่โดดเด่น โดยการปรับปรุงระบบงาน และวางรากฐานงานด้านการข่าวของกรมข่าวทหารเรืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน



ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นพลเรือตรี ในตำแหน่ง เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ อันแสดงให้เห็นว่าท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง จากนั้นได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ โดยได้ดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้ช่วยปลัดบัญชาทหารเรือ รองปลัดบัญชาทหารเรือ และรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ

พระราชทานยศ พลเรือโท ในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

การกลับมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในโรงเรียนนายเรือ ของ พลเรือเอก ไกรสรฯ ในคราวนี้ แตกต่างอย่างสิ้นเชิง หากเทียบกับเมื่อครั้งเป็นนักเรียนนายเรือ เพราะครั้งนั้น พลเรือเอก ไกรสรฯ มีบทบาทเป็นนักเรียน ทำหน้าที่แค่ศึกษาเล่าเรียน และสมัยเป็นนายกราบ ก็มีหน้าที่กำกับดูแลเฉพาะด้านวินัยทหาร ปลูกฝังความคิดและภาวะผู้นำ หากแต่ในคราวนี้ บทบาทของการเป็นผู้บัญชาการโรงเรียน นอกเหนือจากการกำกับดูแลข้างต้นแล้ว ยังต้องกำหนดนโยบาย วางแผนปรับยุทธศาสตร์การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งวางรากฐานทางการศึกษาเพื่อหล่อหลอม รากแก้วให้เป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพสำหรับกองทัพ พลเรือเอก ไกรสรฯ มีหลักการทำงานที่ยึดมั่นในการรักษาผลประโยชน์ของกองทัพ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาโดยมุ่งประโยชน์ของกองทัพเป็นที่ตั้ง ในช่วงยุคดังกล่าว พลเรือเอก ไกรสรฯ จึงได้มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าและมีการจัดทำดัชนีชี้วัดมาใช้ในการบริหารงานภายในหน่วยงานด้วย





จากตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พลเรือเอก ไกรสรฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็น พลเรือเอก ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอเรือ ในปี ๒๕๕๕ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในปี ๒๕๕๖ และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๕๐ ในปี ๒๕๕๗

นับตั้งแต่ก้าวเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวรรณิชย์ ได้ กำหนดนโยบายของกองทัพอเรือไว้ว่า กองทัพอเรือ จะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาท



โดดเด่นในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โดยจะดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถของกองทัพอเรือ ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและทำการรบได้ทั้ง ๓ มิติ คือ ในทะเล ทางอากาศ และใต้น้ำ รวมถึงเสริมสร้างกำลังรบ โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ของเรือดำน้ำ และเรือรบขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญ อีกประการที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านปัจจุบัน ให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพกำลังพล และการพัฒนาระบบการบริหารงานกำลังพลของ กองทัพ เพราะท่านตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ศักยภาพของคนให้เหมาะกับตำแหน่งงาน (Put the right man on the right job)





เพราะไม่ว่าระบบอำนวยความสะดวก เรือรบ อากาศยาน หรือยุทธโศปกรณ์ต่าง ๆ จะมีขีดสมรรถนะสูง หรือมีความทันสมัยเพียงใด แต่หากกำลังพลไม่สามารถรับ และตอบสนองต่อยุทธโศปกรณ์ดังกล่าวได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น ท่านจึงได้มอบนโยบายด้านกำลังพลที่สำคัญ ให้มีการประเมินขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ มีแนวทางการย้ายบรรจุที่โปร่งใส และเป็นธรรม มีระบบการประเมินกำลังพลที่มีประสิทธิภาพ และให้กำลังพล ในแต่ละระดับรู้จักคิด กล้าตัดสินใจ มีจุดมุ่งเดียวกันคือมีความสามัคคี และมุ่งประโยชน์

ของกองทัพเป็นสำคัญ รวมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล ออกกำลังกายเพื่อให้มีสมรรถภาพร่างกายที่พร้อม ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มที่ ท่านคำนึงเสมอว่าเมื่อกำลังพลรู้จักคิด รู้หน้าที่ และได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพแล้ว กระบวนการต่าง ๆ ที่ตามมา ก็จะมีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญที่ได้มอบให้แก่กำลังพลในกองทัพเรือ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติว่า **“ONE NAVY WORK SMART”** ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวรรณิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านปัจจุบันคาดหวังให้เป็นไปในปีนี้





ในศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับ รางวัลเกียรติยศจักรดาว ในสาขาการบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ นับได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตนักเรียนเตรียมทหาร ที่ทางมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ได้มอบให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารที่มีผลงานดีเด่น ผู้ซึ่งอุทิศกำลังกาย กำลังความคิดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่งผลดีแก่ทางราชการ โดยส่วนรวม รวมถึงศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพ

ในด้านครอบครัว พลเรือเอก ไกรสร เมื่อครั้งดำรงยศเรือเอก ได้สมรสกับ นางสาวณัฏฐรา วีระฉัตรมหาบัณฑิตจากร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้ร่วมกันสร้างครอบครัวทหารเรือที่มีความสุข ช่วยกันอบรมเลี้ยงดูบิดาคนเดียว เรือโทหญิง นันทนัทธ์ จันท์สุวานิชย์ ให้เป็นบุคลากรที่ดีของสังคม พลเรือเอก ไกรสรฯ เป็นผู้นำครอบครัวที่ใช้วิธีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว ให้ทุกคนดำรงตนอย่างเรียบง่าย มีสติ มีเหตุผลยึดมั่นในระบบคุณธรรม รักและให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ จึงทำให้ครอบครัว **“จันท์สุวานิชย์”** เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง และรักใคร่กลมเกลียวตราบนานทุกวันนี้

แม้ภาระงานของผู้บัญชาการทหารเรือจะมีมากมายสักเพียงใด แต่ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจนเป็นผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อกองทัพเรืออย่างเห็นรูปธรรม ทำให้ พลเรือเอก ไกรสร จันท์สุวานิชย์ สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของกองทัพเรืออย่างสง่างาม โดยได้รับการยอมรับจากกำลังพลทุกนาย ซึ่งจากผลงานในระหว่างช่วงชีวิตรับราชการที่ผ่านมา ทำให้ พลเรือเอก ไกรสร จันท์สุวานิชย์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่ง

